

นโยบายการกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระเงินให้แก่ลูกค้า

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการวงจรการชำระเงิน กับลูกค้า เพื่อให้บริษัทฯ ดำรงสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ นอกจากนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งหนึ่งในนโยบายดังกล่าวคือการจ่ายชำระเงินลูกค้าให้ตรงเวลตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ทำการตกลงกันตามเงื่อนไขต่าง ๆ

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระเงินให้แก่ลูกค้า (Credit Term) อ้างอิงจาก “ระเบียบปฏิบัติ – วงจรรายจ่าย” มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติให้ฝ่ายบัญชีทำการจ่ายชำระเงินให้แก่ลูกค้า เมื่อถึงกำหนดการชำระหนี้อ้างอิงตามระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Term) ของลูกค้าแต่ละราย โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้รับ Credit Term จากลูกค้าเป็นระยะเวลา ดังนี้ 7 วัน/15 วัน/45 วัน /60 วัน/90 วัน เป็นต้น ระยะเวลาการชำระเงินดังกล่าวมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของลูกค้า ลักษณะการดำเนินงานของลูกค้า ระยะเวลาที่บริษัทฯ และลูกค้าดำเนินธุรกิจร่วมกัน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่พิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่บริษัทฯ การกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระเงินบริษัทฯ จะทำการตกลงกับลูกค้าแต่ละรายตั้งแต่ขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นลูกค้ากับบริษัทฯ เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับลูกค้าทุกราย

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับวางบิล การจ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ รวมถึงการรับเช็ค (ในกรณีจ่ายชำระเป็นเช็ค) โดยกำหนดให้หนักระยะเวลาการจ่ายชำระ (Credit Term) โดยเริ่มนับจากวันที่รับวางบิลกรณี Credit Term น้อยกว่า 45 วัน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามประเภทลูกค้าของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันกับลูกค้า ในกรณีที่มิเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทฯ จะชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สื่อสารกับลูกค้าโดยตรง

ในกรณีที่มิข้อสงสัย ลูกค้าสามารถสอบถามหน่วยงานบัญชี หรือหน่วยงานจัดซื้อที่เกี่ยวข้องได้ โดยบริษัทฯ ยึดหลักความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ในการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกราย โดยเท่าเทียมกัน

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล

ระยะเวลาที่จะชำระเงินให้แก่ลูกค้าที่เกิดขึ้นจริง อ้างอิงจาก “ระเบียบปฏิบัติ – วงจรรายจ่าย” มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติให้ฝ่ายการเงินทำการจ่ายชำระเงินให้แก่ลูกค้าเมื่อถึงกำหนดการชำระหนี้อ้างอิงตามระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Term) ของลูกค้าแต่ละราย ซึ่ง Credit Term ที่ได้รับจากลูกค้าแต่ละรายนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกรรมและการตกลงกับลูกค้าแต่ละราย โดย Credit Term สูงสุดที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับคือระยะเวลา 90 วัน นอกจากนี้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินจะทำการสอบทานรายงานวิเคราะห์หนี้ค้าง (Aging Report) ว่ามีรายการค้างที่เกินกำหนดชำระหนี้หรือไม่ พร้อมพิจารณาความเหมาะสมของสาเหตุการจ่ายชำระเกินกำหนดเป็นประจำทุกเดือน

นโยบายการกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระเงินให้แก่ลูกค้านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป